

## Mục đích của Bộ Công Cụ



Bộ Công Cụ này được thiết kế để giúp mọi người tìm thông tin và các nguồn trợ giúp về các chương trình hỗ trợ thực phẩm tại DC, bao gồm các điều kiện hội đủ và cách nộp đơn đăng ký. Bộ Công Cụ này không phải là danh sách đầy đủ các nguồn trợ giúp về thực phẩm hoặc các tiêu chí đủ điều kiện. Quý vị có thể tìm thêm thông tin bằng cách gọi đến số điện thoại hoặc truy cập vào các trang web được liệt kê dưới mỗi chương trình.

## Cách Sử Dụng

Tài liệu này liệt kê các chương trình tiềm năng mà một người có thể đủ điều kiện tham gia dựa theo độ tuổi. Để hiểu về khả năng hội đủ điều kiện của quý vị cho các chương trình:

1. Chọn tờ thông tin phù hợp với độ tuổi của người cần hỗ trợ thực phẩm.
2. Xem qua các chương trình được liệt kê trong tờ thông tin để xem chương trình nào có thể phù hợp với nhu cầu của quý vị.
3. Tìm hiểu thêm thông tin về một chương trình bằng cách truy cập vào trang web được liệt kê dưới phần mô tả của mỗi chương trình.
4. Truy cập **Công Cụ Ước Tính Tình Trạng Hội Đủ Điều Kiện** trực tuyến để xem quý vị đủ điều kiện tham gia chương trình nào bằng cách lật mặt sau của tờ thông tin này và quét mã QR.

## Công Cụ Ước Tính Tình Trạng Hội Đủ Điều Kiện

Công Cụ Ước Tính Tình Trạng Hội Đủ Điều Kiện Cho Chương Trình Dinh Dưỡng Liên Bang DC có thể giúp quý vị tìm các chương trình mà quý vị có thể đủ điều kiện nhận. Để sử dụng Bộ Công Cụ, hãy truy cập vào trang web hoặc dùng mã QR được liệt kê bên dưới. Sau khi quý vị trả lời 10 câu hỏi của Bộ Công Cụ, Bộ Công Cụ sẽ tạo ra một danh sách các chương trình mà quý vị có thể đủ điều kiện nhận, kèm theo liên kết để biết thêm thông tin về mỗi chương trình. Tất cả các câu trả lời được bảo mật hoàn toàn

Để biết thêm các nguồn trợ giúp về thực phẩm, sức khỏe và nhà ở, hãy truy cập: [linkudmv.org](http://linkudmv.org)



## SNP: Chương Trình Dinh Dưỡng Học Đường

SNP bao gồm Chương Trình Bữa Sáng Học Đường (SBP), Chương Trình Bữa Trưa Học Đường Quốc Gia (NSLP), Chương Trình Bữa Ăn Nhẹ Sau Giờ Học (ASP), Tùy Chọn Mùa Hè Liên Tục (SSO), Chương Trình Hoa Quả & Rau Củ Tươi (FFVP) và Chương Trình Sữa Đặc Biệt (SMP). Các chương trình này cung cấp các bữa ăn và đồ ăn nhẹ bổ dưỡng với chi phí thấp hoặc miễn phí cho học sinh tại DC.

Tình trạng hội đủ điều kiện được xác định theo thu nhập hoặc trong trường hợp học sinh theo học tại trường tham gia SNP.

### Thông tin liên lạc

Gọi trực tiếp đến trường của con quý vị để xem liệu trường có tham gia không.

Truy cập: [osse.dc.gov/service/nutrition-services](http://osse.dc.gov/service/nutrition-services)



# TRẺ EM CÓ KHUYẾT TẬT (TUỔI TỪ 6-18)

Tổ chức này là một nhà cung cấp cơ hội bình đẳng:



## TEFAP: Chương Trình Hỗ Trợ Thực Phẩm Khẩn Cấp

TEFAP cung cấp thực phẩm và hàng hóa cho cư dân tại các tủ thực phẩm và các bữa ăn đã được chuẩn bị tại bếp ăn từ thiện và nơi tạm trú.

🍷 Tình trạng hội đủ điều kiện được xác định bởi quy mô hộ gia đình và thu nhập.

🍷 **Thông tin liên lạc**  
(202) 442-5925

Email [Danita.banks@dc.gov](mailto:Danita.banks@dc.gov)

(ghi "TEFAP" trong dòng tiêu đề)

Truy cập [capitalareafoodbank.org/what-we-do/direct-food-distribution-programs/the-emergency-food-assistance-program/](http://capitalareafoodbank.org/what-we-do/direct-food-distribution-programs/the-emergency-food-assistance-program/)

## CACFP: Chương Trình Thực Phẩm Chăm Sóc Trẻ Em Và Người Lớn

CACFP hoàn trả tiền cho các cơ sở phát triển trẻ em, trung tâm chăm sóc ban ngày cho người lớn, cơ sở chăm sóc ban ngày được tài trợ, các chương trình sau giờ học và nơi tạm trú khẩn cấp được chấp thuận ở DC cho các bữa ăn và đồ ăn nhẹ mà họ phục vụ.

🍷 Tình trạng hội đủ điều kiện được xác định dựa trên độ tuổi và tình trạng khuyết tật.

🍷 **Thông tin liên lạc**

Gọi cho cơ sở chăm sóc trẻ em hoặc người lớn của quý vị để xem liệu họ có tham gia không.

Để tìm trung tâm hoặc nhà cung cấp dịch vụ tại nhà của CACFP, hãy truy cập:

[childcareconnections.osse.dc.gov/MyChildCare/home](http://childcareconnections.osse.dc.gov/MyChildCare/home)



## SNAP: Chương Trình Hỗ Trợ Dinh Dưỡng Bổ Sung

SNAP cung cấp cho cá nhân và gia đình ở DC các quyền lợi để mua hàng hóa và thực phẩm tại các cửa hàng tạp hóa, cửa hàng tiện lợi và chợ nông sản chấp nhận SNAP.

🍷 Tình trạng hội đủ điều kiện được xác định bởi quy mô hộ gia đình và thu nhập.

🍷 **Thông tin liên lạc**

(202) 727-5355

(202) 807-0405

Email: [dhs@dc.gov](mailto:dhs@dc.gov)

Truy cập:

[dhs.dc.gov/snapinfo](http://dhs.dc.gov/snapinfo)



## SFSP: Chương Trình Dịch Vụ Thực Phẩm Mùa Hè

SFSP phục vụ các bữa ăn và đồ ăn nhẹ lành mạnh miễn phí để hỗ trợ thanh thiếu niên từ 18 tuổi trở xuống ở DC trong những tháng hè khi các em nghỉ học.

🍷 Tình trạng hội đủ điều kiện được xác định dựa trên độ tuổi và tình trạng khuyết tật. Không cần đăng ký.

🍷 **Thông tin liên lạc**

GỬI TIN NHẮN Food tới **877-877**

Gọi số: **1-866-3-HUNGRY**

Truy cập: [fns.usda.gov/meals4kids](http://fns.usda.gov/meals4kids)

HOẶC [coronavirus.dc.gov/food](http://coronavirus.dc.gov/food)

để tìm một địa điểm của SFSP.

